



ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๗๐๓๕

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ถนนอุทองใน กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๖ ฉบับ  
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๖ ฉบับ

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติไว้บางประการ และที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๖ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงขอส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๖ ฉบับดังกล่าวมาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๗ วรรคสอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภางค์จิตต์ ไตรเพทพิสัย)

รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักการประชุม

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๗ - ๘

โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๘

ข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว เห็นควรตั้งข้อสังเกต ดังนี้

การกำหนดเวลาการดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว โดยให้มีการสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการก็เพื่อให้มีกำหนดเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางวินัยสำหรับทางราชการและผู้ซึ่งถูกดำเนินการทางวินัย โดยการกำหนดเวลาในการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะต้องสั่งลงโทษให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการนั้น เป็นการกำหนดโดยพิจารณาจากสถิติและข้อมูลการดำเนินการทางวินัยที่ผ่านมาของทุกองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าโดยส่วนใหญ่ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยสามารถดำเนินการและสั่งลงโทษให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการซึ่งถูกดำเนินการทางวินัยออกจากราชการ โดยเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจะเป็นเรื่องที่มีข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร่วมกันเป็นจำนวนมาก หรือเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนของกระบวนการหรือข้อมูลต่าง ๆ หรือเป็นกรณีที่ข้าราชการต่างกรมต่างกระทรวงถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการกำหนดเวลาสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าวไว้ในสามปีนับแต่วันที่ข้าราชการซึ่งถูกดำเนินการทางวินัยออกจากราชการ แต่ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยก็สมควรเร่งรัดการดำเนินการและสั่งลงโทษให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีให้เกิดผลกระทบอันเกินสมควรต่อจิตใจและการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ซึ่งถูกดำเนินการทางวินัย

นอกจากนี้ สำหรับการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการในขณะยังเป็นข้าราชการ ซึ่งปัจจุบันมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาในการดำเนินการไว้แล้ว แต่ก็กำหนดเฉพาะระยะเวลาการดำเนินการสอบสวนวินัยโดยมิได้กำหนดเวลาในการสั่งลงโทษทางวินัยไว้ อีกทั้งยังให้สามารถขยายระยะเวลาการสอบสวนออกไปได้อีก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการในขณะยังเป็นข้าราชการกับข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้วมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมควรพิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุดในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการในขณะยังเป็นข้าราชการไว้ทำนองเดียวกับข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว ตลอดจนสมควรเร่งรัดให้การดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็วเช่นกัน

ถูกต้องตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ร้อยตำรวจเอก หญิง

(วิรัญญา ประสพสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานการประชุม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ